



ฉบับที่ 3/2564

เรื่อง แลกงข้าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ปี 2563

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือในปี 2563 หดตัวจากปีก่อน จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบมากต่อภาคบริการด้านการท่องเที่ยว การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน การผลิตส่วนใหญ่ในภาคอุตสาหกรรม และทำให้การลงทุนเพื่อการผลิตหดตัว อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีหลังจากผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง ประกอบกับภาครัฐมีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายและการท่องเที่ยวภายในประเทศ รวมทั้งการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ ทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจทยอยหดตัวน้อยลง

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราการว่างงานสูงกว่าปีก่อน ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบจากราคาพลังงานลดลง ด้านภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563 เงินฝากขยายตัว ส่วนสินเชื่อขยายตัวจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว หดตัวมาก การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้จำนวนผู้เยี่ยมชม ผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือ นักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ และอัตราการเข้าพักลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม หลังจากมีการผ่อนคลายการเดินทางภายในประเทศ ประกอบกับภาครัฐมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศและประกาศช่วงวันหยุดพิเศษ ทำให้นักท่องเที่ยวไทยเริ่มหดตัวน้อยลงในช่วงครึ่งปีหลัง

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน หดตัว การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้ออ่อนแอ ทั้งรายได้ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับลดลง ส่งผลทำให้การใช้จ่ายหดตัวทุกหมวด ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งปีหลัง การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนทยอยหดตัวน้อยลง หลังสถานการณ์คลี่คลายลงประกอบกับมาตรการช่วยเหลือและกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ

รายได้เกษตรกร หดตัว ตามผลผลิตพืชสำคัญที่ลดลงในช่วงครึ่งปีแรกทั้งข้าวนาปรัง อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่นแล้ง เนื่องจากได้รับความเสียหายจากภัยแล้งในช่วงเพาะปลูกทำให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง แม้ในช่วงครึ่งปีหลัง ปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ผลผลิตข้าวนาปี ลำไย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่นฝนเพิ่มขึ้น ด้านราคาขยายตัว ตามราคาข้าวเปลือกเจ้าที่ผลผลิตมีน้อยจากช่วงครึ่งปีแรก ประกอบกับราคาข้าวในตลาดโลกเพิ่มขึ้นจากปัจจัยชั่วคราวเนื่องจากการขนส่งในต่างประเทศมีอุปสรรคจาก COVID-19 นอกจากนี้ ราคาสุกรขยายตัวต่อเนื่อง ตามความต้องการส่งออกที่เพิ่มขึ้น เพราะเกิดโรคอหิวาต์สุกรระบาดในต่างประเทศ

การผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัว จากการผลิตอาหารในหมวดน้ำตาลและการสีข้าว เพราะวัตถุดิบเสียหายจากภัยแล้ง ด้านการผลิตสินค้าหมวดอิเล็กทรอนิกส์หดตัวมากในช่วงครึ่งปีแรก ตามอุปสงค์ประเทศคู่ค้าที่ลดลงจากสถานการณ์ COVID-19 แต่ในช่วงครึ่งปีหลังทยอยปรับดีขึ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอุปกรณ์โทรคมนาคม และชิ้นส่วนในยานยนต์ ส่วนกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย อาทิ เฟอร์นิเจอร์และอัญมณีหดตัวต่อเนื่อง ตามความต้องการต่างประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัว

การลงทุนภาคเอกชน หดตัว จากการลงทุนเพื่อการผลิต ภาคธุรกิจส่วนใหญ่ชะลอแผนการลงทุนจากสถานการณ์ COVID-19 ยกเว้นธุรกิจส่งออกขนาดใหญ่บางรายลงทุนตามแผนเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไป ด้านการลงทุนก่อสร้างทรงตัว แม้หดตัวในช่วงครึ่งปีแรก แต่กลับมาขยายตัวได้เล็กน้อยในช่วงครึ่งปีหลัง ในกลุ่มที่อยู่อาศัยแนวราบราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท เป็นผลจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีโครงการสนับสนุนสินเชื่อ ขณะที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นยังคงหดตัวต่อเนื่อง

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัว ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก พ.ร.บ.งบประมาณปีก่อนประกาศใช้ล่าช้า โดยรายจ่ายลงทุนขยายตัวสูงในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมชลประทาน ตามโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลัก โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ รวมทั้งกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ตามโครงการก่อสร้างทาง ทางลัด สะพาน และจุดตัดทาง ส่วนด้านรายจ่ายประจำขยายตัวจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสถาบันการศึกษาเป็นสำคัญ

มูลค่าการค้าผ่านชายแดน การส่งออกในรูปแบบเงินบาทหดตัว จากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผ้าฝ้าย และโคมีชีวิตไปเมียนมาลดลง โดยเฉพาะเดือนเมษายนมูลค่าส่งออกลดลงมากจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้มีมาตรการควบคุมและปิดด่านชายแดนบางส่วน ส่งผลให้การขนส่งสินค้าทำได้เฉพาะจุดผ่านแดนถาวรเพียงอย่างเดียว และในเดือนตุลาคมเกิดการแพร่ระบาด COVID-19 ในเมียนมา กระทบการขนส่งสินค้าผ่านด่านชายแดนแม่สอด-เมียวดี ด้านการนำเข้าขยายตัวชะลอลง ตามการนำเข้าไฟฟ้าจากลาวเป็นสำคัญ

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบอยู่ที่ร้อยละ 0.6 ตามราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลง ขณะที่ราคาอาหารสดขยายตัวชะลอลง ด้านอัตรการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 1.4 สูงกว่าปีก่อน ทั้งนี้ การจ้างงานในภาคเกษตรลดลง ส่วนนอกภาคเกษตรลดลงมากในภาคการก่อสร้างและการผลิต

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563 ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจมียอดคงค้างเงินฝากรวม 1,391.4 พันล้านบาท ขยายตัวตามเงินฝากออมทรัพย์เป็นสำคัญ จากความต้องการรักษาสภาพคล่องของผู้ฝาก และส่วนหนึ่งเป็นเงินช่วยเหลือตามมาตรการภาครัฐ ด้านสินเชื่อมียอดคงค้าง 1,384.0 พันล้านบาท ขยายตัวจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจเร่งให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และให้สินเชื่อฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือช่วงสถานการณ์ COVID-19 ขณะที่สินเชื่อธนาคารพาณิชย์หดตัวตามสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวม

ธนาคารแห่งประเทศไทย

11 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 5393 1115

E-mail: PithayaL@bot.or.t